

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังจบท.เฟดยังส่งสัญญาณขึ้นดบ.,รอฟัง"เยลเลน"

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงหลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) บางราย ยังส่งสัญญาณในการปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจะรอฟังการแสดงความเห็นของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ในคืนนี้

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 34.00 และแนวต้านที่ 33.90

*ดอลลาร์/เยนแข็งค่าขึ้นแตะจุดสูงสุดรอบ 1 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนรอดูว่า นางเยลเลน จะยังคงแสดงความเห็นในทางบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ในช่วงต่อไปในวันนี้หรือไม่

*นางเยลเลนมีกำหนดจะเข้าร่วมในการหารือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจโลก ที่ลอนดอน รอยัล อะคาเดมี่ ในวันนี้ และนักลงทุนคาดว่า นางเยลเลนจะยังคงแสดงความเห็นในทางบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ แม้สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ในระยะนี้

*การแสดงความเห็นดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการคาดการณ์ของเฟดที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

*ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาในวันจันทร์ ทำให้นักลงทุนมีเหตุผลในการชะลอการเข้าซื้อดอลลาร์ เพราะยอดสั่งซื้อสินค้าทุนที่ผลิตในสหรัฐ ร่วงลงอย่างพลิกความคาดหมายในเดือนพ.ค. และยอดการขนส่งร่วงลงด้วยเช่นกัน และสิ่งนี้บ่งชี้ว่า ภาคการผลิตสหรัฐชะลอตัวลงในไตรมาส 2

*แต่เจ้าหน้าที่เฟดยังคงแสดงความเห็นแบบสายเหยี่ยว โดยนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก กล่าวในวันจันทร์ว่า การชะลอตัวลงของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐในระยะนี้ มีสาเหตุมาจากปัจจัยชั่วคราว และไม่น่าจะสกัดกั้นการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในอนาคต

*นายวิลเลียมส์ ดัตช์ลี ประธานเฟดสาขา นิวยอร์ก ระบุว่า สถานการณ์ทางการเงินผ่อนคลายลงในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แม้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง นับตั้งแต่เดือนธ.ค.59 และสิ่งนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนให้เฟด คุ่มเข้มนโยบายการเงินต่อไป

*ยูโรทรงตัวในช่วงเช้านี้ หลังได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงแบบสายพิราบของนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) โดยยูโรอยู่ที่ 1.1184 ดอลลาร์ ในช่วงเช้านี้ ใกล้เคียงกับ 1.1179 ดอลลาร์ ในช่วงทำยวานนี้

*ประธานอีซีบี กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำมาก ช่วยสร้างงาน, ช่วยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งผลดีต่อลูกหนี้ โดยเขาปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้อีซีบียุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ ภายในเวลาอันรวดเร็ว และให้เหตุผลว่า การคุมเข้มนโยบายการเงินในเวลาเร็วเกินไป จะส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความไม่เท่าเทียม

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 673.54 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 78.70 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 18.48 ล้านบาท

*09.26 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.968/988 จาก 33.96 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.009/030 จาก 38.038 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.87/90 จาก 111.83 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1185/89 จาก 1.1179 เมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท higher ขึ้นมาหน่อย หลังเฟดยังคงมีมุมมองเรื่องขึ้นดอกเบี้ย แต่นักลงทุนคงรอฟังเอลเลนคีนนี่อีกทีว่าจะให้สัญญาณยังง" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้